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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
1.  ขอบข่าย  - - 
2.  ย่านความถี่และก าลังส่งของเครื่องวิทยุ

คมนาคม  
ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้อ 2 ภาคผนวกของ (ร่าง) ประกาศ “(2) เครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุสมคัรเล่นที่มีแถบความถี่ของเครื่องที่สามารถใช้งานได้ 
(operating frequency bands) 144 – 146 MHz ใหแ้สดงความสอดคล้องตาม
มาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
วาด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ เรือ่ง เครื่องวิทยุ
คมนาคมในกิจการวิทยุสมคัรเลน (กทช. มท. 1018 - 2550)” การเขียนระบุ
เงื่อนไขดังกล่าวไว้อาจจะเกดิปัญหาได้ในอนาคตเนื่องจากหากผู้น าเขา้น าเข้า
เครื่องที่มีย่านความถี่ 144-146 MHz                                       
            10 W แต่ในประกาศฉบับใหม่ก าหนดให้ก าลังส่งสูงสดุ 60 W ดังนั้น
เครื่องรุ่นใหม่ที่มีความถี่ 144-146 MHz แต่มีก าลังส่ง 60 W จะไม่สามารถ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานได ้นอกจากน้ีเครื่องวิทยุสมัครเล่นของพนักงานขั้น
กลาง และขั้นสูง ท่ีมลีักษณะเครื่องเป็น                      มียา่นความถี่ 
144-146                  ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามประกาศเดิม
คือ 10 W                                     50 W      100 W ซึ่งจะเป็น
ปัญหาอีกในอนาคต ดังน้ันจึงขอเสนอไม่ควรก าหนดถ้อยค านี้ไว้หรอืปรับเปลีย่น
ถ้อยค าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

นายพรชัย เสมแจ้ง/สมาคมวิทยสุมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 
 

ในภาคผนวกตารางย่านความถี่ 144 – 146 MHz ในประเภทสถานวีิทยุสมัครเล่น
ควบคุมข่ายก าหนดก าลังส่ง 100 W และสถานีทวนสัญญาณ/เครื่องชนิดประจ าที/่
ชนิดเคลื่อนที่ ก าหนดก าลังส่ง 60 W ซึ่งเป็นการก าหนดตามมาตรฐานท่ีส านักงาน
ฯ จะใช้ในการตรวจสอบแต่ความเป็นจริงในการใช้งานสถานีวิทยุสมคัรเล่นควบคุม
ข่ายจะใช้ก าลังส่งได้ไม่เกิน 100 W           แต่เครื่องท่ีจะน ามาจ าหน่ายต้อง
ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามที่ (ร่าง) ประกาศก าหนด ซึ่งหากมี
การเขียนตามที่ระบุไว้ตาม (ร่าง) ประกาศฉบับนี้หมายความว่าบริษทัผู้น าเข้าจะ
น าเครื่องเข้ามาเฉพาะศูนยค์วบคมุข่ายกลุ่มเดียวเท่านั้นตามจ านวนจังหวัดใน
ประเทศไทย การตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานกจ็ะท าเพียงเพ่ือน าเครื่องมาให้
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
ศูนย์ควบคุมข่ายนั้นๆ แต่ในความเป็นจริงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คงไม่มี 
อย่างไรก็ตามหากเขียนระบไุว้ก็จะดูขัดแย้งตามความเป็นจริง 
หากก าหนดย่านความถี่ของเครื่องตาม (ร่าง) ประกาศฉบับนี้จะเกดิปัญหาการ
น าเข้าเพราะโรงงานผูผ้ลติจะผลติเครื่องย่านความถี่ 144 - 146 MHz หรือ 144 – 
148 MHz ซึ่งถือเป็นย่านความถี่ตามมาตรฐานสากล ดังนั้นหากก าหนดย่าน
ความถี่ของเครื่องตาม (ร่าง) ประกาศฉบับนี้โรงงานจะไมผ่ลตินอกจากเครื่องที่
ผลิตจากประเทศจีน ซึ่งจะใช้  Softwere บล็อกเพื่อจะให้ได้ย่านความถี่ 144-147 
MHz ดังนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่ หากจะก าหนดย่านความถี่ของเครื่องตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งจะคลา้ยกับเมือ่อดีตที่มาตรฐานของเครื่องวิทยุสมัครเล่นของ
ประเทศไทยก าหนดใหม้ีย่านความถี่ 144 – 146 MHz แต่ให้ใช้งานในย่านความถี่ 
144 -145 MHz ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็สามารถควบคุมได้ ดังนั้นในปัจจุบันนี้เครื่อง
วิทยุสมัครเล่นจะมีความถี่อยู่ในย่าน 144 – 148 MHz ซึ่งเป็นย่านท่ีก าหนดทั่วไป 
และง่ายต่อการผลิตโดยสากล และโอกาสจะเกิดความผิดพลาดหรือเกิดการ
แปลกปลอมของคลื่นจะน้อยมากเพราะไม่ได้ไปบล็อก Softwere ของเครื่องท าให้
เครื่องท างานได้อย่างเต็มที่ จากการประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตว่าหากประเทศ
ไทยจะก าหนดย่านความถี่ของเครือ่ง 144 – 147                
                                                                             
                  (ร่าง) ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้อาจจะยังไม่มีการผลิต
เครื่องตาม (ร่าง) ประกาศฉบับนี ้นอกจากน้ีเครื่องวิทยุสมคัรเล่นรุ่นเก่าที่อยู่ใน
ย่านความถี่ 144 – 146 MHz จะไม่สามารถน าเครื่องมาใช้งานในยา่น 147     
                      . ออกประกาศในลักษณะนี้ท าใหร้้านค้า ผู้น าเข้าตกเป็น
จ าเลยของสังคมว่ามีการตกลงเงื่อนไขบางอย่างกับ กสทช. ท าให้ผู้ใช้งานต้องซื้อ
เครื่องใหม่ ดังนั้นจากเหตุผลที่ได้กล่าวมา จึงควรจะก าหนดหรือปรับปรุง (ร่าง) 
ประกาศใหส้อดคล้องตามมาตรฐานสากลควรก าหนดย่านความถี่ของเครื่องคือ 
144 -148                                ความถี ่144 -147 MHz  
 

นายศราวุฒิ พิทักษ์สินากร/บริษัท สยาม 
อินเตอร์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด 
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
การก าหนดยา่นความถี่ของเครื่องควรเป็น 144 – 148 MHz              
        ี่ย่านความถี่ 144 – 147 MHz                                  ร
                                                                       
                     หากจะก าหนดให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ส าหรับ
ประเด็นเครื่องเก่าท่ีจะใช้ไมไ่ด้หรอืหากมีการดดัแปลงเครื่องก็จะผิดกฎหมายซึ่งจะ
เป็นภาระของ กสทช. ในการตรวจสอบ ดังนั้นจึงเห็นด้วยท่ีจะก าหนดย่านความถี่
ของเครื่องคือ 144 – 148                          ี่ย่านความถี่ 144 – 147 
MHz และในระหว่างนี้ กสทช. ก็พยายามย้ายหน่วยงานท่ีใช้งานย่านความถี่ 147 
– 148 MHz พร้อมกับการด าเนินการจัดท าประกาศส าหรับพนักงานวิทยุ
สมัครเล่นข้ันกลาง และขั้นสูง มิฉะนั้นจะท าให้เกิดความลักลั่นหรือสับสนในการใช้
เครื่องหรือเสี่ยงต่อการท าผิดกฎหมาย และยากต่อการควบคุมโดยเฉพาะศูนย์
ควบคุมข่ายท่ีปัจจุบันมีการใช้งานอยู่และปัจจุบันหน่วยงานราชการก็มีจ านวนน้อย
ที่ใช้งานในย่าน                           ์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารกันมากกว่า 
ดังนั้นหากจะมีการปรับปรุงในช่วงนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสอันด ี

นายมนัส ทรงแสง /สมาคมวิทยสุมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 

ตาม (ร่าง) ประกาศฉบับนี้ก าหนดให้ความถี่ของเครื่องอยู่ในย่าน 144 – 147 
                                                                            
                           –                            ก าหนดมาตรฐานใน
ลักษณะนีจ้ะไม่สามารถน าเข้าเครือ่งจากประเทศญี่ปุ่นได้ 

นายนพอานันท์ จิรา/บริษัท ยี.ซีมอน เรดิโอ 
จ ากัด 
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 

ในย่านความถี่ 430 – 440                                          
             
ควรก าหนดลักษณะเครื่องรับส่งให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ที่ผลิตออกมา
จ าหน่ายซึ่งมีหลากหลายประเภท เช่น Single band Dual Band Tri Band ใน
ย่านท่ีสูงกว่า 30 MHz 

นายวัชรพัฒน์ หิมาลี  
(แบบสอบถาม ลงวันท่ี 19 พ.ย.2559 รับ
เอกสารทางโทรสาร)  

จากการตรวจสอบข้อมลูในฐานความถี่และหน่วยผู้ใช้ภายในความถี่ของ ทอ.ซึ่ง
ได้รับใบอนญุาตใช้งาน มีข้อทักท้วงในส่วนการก าหนดแถบความถี่ที่สามารถใช้งาน
ได้ในภาครับและส่ง ในร่างฯ คือ  

เรืออากาศโท อมรวรรณ มิ่งคาเลศิ ต าแหน่ง 
น.สื่อสารโทรคมนาคม ผสทค.กสอ.สนผ.ทสส.
ทอ./ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
-แถบความถี่ 27.000 – 30.000 MHz (ประกาศเดิม 28.000 – 29.700 MHz)  
* ทอ.มีความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตใช้งานทับซ้อนอยู่ในร่างประกาศฯ อยู ่8 ความถี ่
(MHz) ได้แก ่ 
1) 27.035 , 2) 27.045 , 3) 27.065 , 4) 27.075 , 5) 27.095 , 6) 27.145 , 7) 
27.195 และ 8) 27.255  
-แถบความถี่ 144.000 – 147.000 MHz (ประกาศเดิม 144.000 – 146.000 
MHz)  
* ทอ.มีความถี่ที่ได้รับใบอนุญาตใช้งานทับซ้อนอยู่ในร่างประกาศฯ อยู ่1 ความถี ่
(MHz) ได้แก ่ 
ความถี่ 146.050 MHz  
จากข้อมูลความถี่ใช้งานของ ทอ.ดังกล่าว มีความเห็นว่า ถ้าร่างประกาศฯ ของ 
กสทช. ดังกล่าวซึ่งมีความถี่ที่ทับซอ้นกับความถี่ใช้งานของ ทอ.ได้มีการออกเป็น
ประกาศเพื่อบังคับใช้แล้ว นอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาในภารกจิการใช้งานคลื่น
ความถี่ของ ทอ.และยังอาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานความมั่นคง 
(เหล่าทัพต่าง) กับ กสทช.ดังเช่นในกรณีการก าหนดความถี ่50 – 54 MHz ใน
กิจการวิทยุสมัครเล่นซึ่งยังคงหาขอ้สรุปไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นอีก จึงใคร่ขอให้ทางคณะ
ผู้จัดท าร่างประกาศฯ นี ้ภายใต ้กสทช.ได้ด าเนินการตรวจสอบหรือทบทวนเนื้อหา
ขอบเขตในส่วนแถบความถี่ท่ีจะอนุญาตใช้งานให้ครบถ้วนในทุกภาคส่วนอีกครั้ง 
จนมั่นใจได้ว่าในช่วงแถบความถี่ท่ีจะก าหนดในรา่งประกาศฯ มิได้มสี่วนทับซ้อน
กับผู้ที่ไดร้ับใบอนุญาตในรายใด ๆ เพื่อลดความขดัแย้งและความราบรื่นในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งประโยชน์โดยรวมที่จะเกิดแก่ประเทศชาติต่อไป 
**หมายเหต*ุ* รายละเอียดของความถี่ใช้งานท่ีเกี่ยวข้องของ ทอ.จัดส่งเพิ่มเติมไป
เป็น Excel ในเมล ์standard@nbtc.go.th 

สื่อสารทหารอากาศ 
(ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส ์
Standard@nbtc.go.th วันท่ี 13 ธันวาคม 
2559 ) 
 

3.  ข้อก าหนดภาคเครื่องส่ง (Transmitter)  ในหัวข้อ “ความกว้างแถบความถี่ครอบครอง (occupied bandwidth)” การ
ก าหนดตาม (ร่าง) ประกาศหากเปน็การใช้งานของหน่วยงานอ่ืนๆ จะใช้งานตามที่
ก าหนดไว้ แต่ในกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการที่มีการทดสอบ ทดลอง ในหลาย

นายพรชัย เสมแจ้ง/สมาคมวิทยสุมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 

mailto:standard@nbtc.go.th
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
โหมดหลายรูปแบบในการติดต่อสือ่สาร เช่น ในย่านความถี่ท่ีสูงกว่า 30 MHz คือ
ย่าน 144 -147                       SSB โหมด AM หรือโหมด CW 
เช่นเดียวกันดังนั้น occupied bandwidth ในย่านความถี่ท่ีสูงกว่า 30     
                                                                    
                                                                           
       ฐ                                                                    
                                                             ฐ    ง FCC 
                                          occupied bandwidth ในเรื่องของ
กิจการวิทยุสมัครเล่น แต่จะมีเพียงระบุไว้ว่าหากด าเนินการมอดเูลตแบบ    
       occupied bandwidth ไม่เกิน 11 K 
- เห็นด้วยกับภาคส่งย่าน 28 MHz   นายวัชรพัฒน์ หิมาลี  

(แบบสอบถาม ลงวันท่ี 19 พ.ย.2559 รับ
เอกสารทางโทรสาร) 

ควรแก้ไขในความถี่ 144 – 147 MHz ควรก าหนดลักษณะภาคส่งให้ครอบคลมุ
การใช้งานประเภท SSB FM และ Digital Voice เนื่องจาก ตารางก าหนดการใช้
งานก าหนดให้ใช้งานประเภท SSB ด้วย และประเภท Digital Voice ปัจจุบันมี
การผลิตออกมาจ าหน่ายจ านวนมากเป็นประเภท Dual Band 2 ย่านความถี่ 
144/430 MHz 
ควรแก้ไขในย่านความถี่ 430 – 440 MHz ควรก าหนดลักษณะให้สามารถภาคส่ง
ด้วย เนื่องจากมีกิจการวิทยสุมัครเล่นผ่านดาวเทียมทีม่ีการส่ง UPlink ย่านความถี่
นี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสการสร้างการเรยีนรู้ของนักวิทยุสมัครเล่น และปัจจุบันเครื่องรับ
ส่งย่านนี้มี ประเภท Digital Voice มาพร้อมซึ่งช่วยลดปัญหาการรบักวนได้สูงและ
จะเป็นประเภท Dual Band 2 ย่านความถี่ 144/430 ซึ่งผลิตจ าหนา่ยออกมา
จ านวนมาก 
ควรแก้ไข ในความถี่ 1260 – 1270 ควรก าหนดลักษณะใหส้ามารถภาคส่งได้
เนื่องจากมีกิจการวิทยสุมัครเล่นผา่นดาวเทียมที่มีการส่ง                       
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
4.  ข้อก าหนดภาคเครื่องรับ (Receiver)  - เห็นด้วยกับภาครับ ย่าน 28 MHz  นายวัชรพัฒน์ หิมาลี  

(แบบสอบถาม ลงวันท่ี 19 พ.ย.2559 รับ
เอกสารทางโทรสาร) 

          144 -147 MHz ควรก าหนดลักษณะภาครับให้ครอบคลมุการใช้งาน
ประเภท SSB         Digital Voice เนื่องจาก ตารางก าหนดการใช้งาน
ก าหนดให้ใช้งานประเภท SSB         ประเภท  Digital Voice ปัจจุบันมีการ
ผลิตออกมาจ าหน่ายจ านวนมาก 
เห็นด้วยในความถี่ 430 – 440 MHz ปัจจุบันเครื่องรับส่ง ย่านน้ีมีประเภท 
Digital Voice มาพร้อมซึ่งช่วยลดปัญหาการรบกวนได้สูง และจะเปน็ประเภท 
Dual Band 2 ย่านความถี่ 144/430 ซึ่งผลิตจ าหน่ายออกมาจ านวนมาก   
เห็นด้วยในความถี่ 1260 – 1270 MHz 

5.  วิธีการทดสอบ  - - 
6.  มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัย

ทางไฟฟ้า (Electrical Safety 
Requirements) 

- - 

7.  มาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อ
สุภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคม (Radiation Exposure 
Requirements) 

- - 

8. ประเด็นอ่ืนๆ - เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตภุยัพิบัตินักวิทยุสมคัรเล่นจะมีบทบาทเป็นอย่าง
มากในการให้ความเชื่อเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารดังนั้นในอนาคตจะมีแผนให้มี
การใช้งานวิทยุสมัครเล่นในเครือข่ายระบบ trunk หรือไม ่

Sivakorn Chantarasena/ Hytera 
Communications Corp.,Ltd 
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 

- ในมุมมองของผู้ที่เคยท าระบบ trunk จริงๆ แล้วผู้ควบคุมระบบสามารถท่ี 
Monitor                                                                        
                                     ค่อยก ากับดูแลการใช้งานของผู้ใช้ ยิ่งใน
ระบบดิจติอลการใช้งานจะไมส่ามารถลักลอบใช้งานแบบ Analog ได้ เพราะใน
ระบบ Analog จะมีการโคลน ID เพื่อท่ีจะให้สามารถใช้งานได้หลายเครื่อง แต่ใน
ระบบดิจติอลจะมีการควบคุมทีส่ามารถระบุตัวผู้ใช้งานได้ซึ่งง่ายต่อการควบคุม
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
มากกว่าในปัจจุบัน ทั้งนี้ท่ีได้มองถงึระบบ trunk ในอนาคตเพราะตามความถี่ที่ให้
ใช้งานประมาณ 3 MHz เพียงพอท่ีจะใช้งานในระบบ trunk ซึ่งท าให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สดุตามเทคโนโลยีที่ม ี
ในกิจการวิทยุสมัครเล่นตอนน้ีมีการทดสอบในระบบดิจติอลทั้ง D - STAR Fusion 
และ                                                             
                    Trunk เป็นเครือข่ายที่ใหญม่ากแต่ที่มีการทดสอบมา
ทั้งหมดก็เป็นเครือข่ายท่ีคล้ายๆ ระบบ Trunk โดยใช้เครื่องที่ผลติขึน้ตาม 
professional service เอามาปรบัใช้งานซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ของวิทยุสมัครเล่นที่เป็นระบบเปิด ไม่ใช่เป็นระบบ              
                                         ทั้งนีว้ิทยุสื่อสารดิจติอลที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ
กิจการวิทยุสมัครเล่นจะมี 2 อย่างคือ DSTAR และ 4F FM ซึ่งผลติมาเพื่อวิทยุ
สมัครเล่นโดยตรง และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด แต่วิทยสุมัครเล่นอีกกลุ่ม
หนึ่งที่ใช้งานติดต่อสื่อสารในโหมด        สามารถน ามาท า           ซึ่งเป็น
เครื่องที่สามารถโปรแกรมความถีจ่ากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้น (ร่าง) ประกาศ
ฉบับน้ีควบคุมเครื่องที่โปรแกรมความถี่ 144 – 147 MHz มา              
ปรับโหมด DMR ได ้จะครอบคลมุเครื่องในลักษณะนี้ด้วย       ่ เพราะหากบริษัท 
ผู้ผลิตมีการผลิตเครื่อง DMR                                                 
    –                ฐ                                               
                                                                        
                                               แตจ่ะมีประเดน็เครื่อง
สามารถโปรแกรมย่านความถี่อ่ืนได้นอกเหนือความถี่ท่ีอนุญาต ซึ่งหากเขียน
ก าหนดมาในลักษณะทีร่ะบุไวต้าม (ร่าง) ประกาศจะไมส่ามารถน าเครื่องลักษณะนี้
เข้ามาได ้
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Actually for the amateur radio is very important. Because in 
dangerous situation, amateur can help people and really safe 
      ’s   f . S  th t’s why    E           m   c , th        m  y 
many amateur radio at hands helping people in the dangerous 
situation. So in the last five years, There are so many radios sold, 
and it will be final in Europe and American, I mean developed 
countries, the amateur radio already moving from analog to digital in 
many c   t   s.      x m    h   ’s     w  s t   s c         m   . 
Actually the amateur wil build out the repeaters independently in 
different countries, but the governments give them the right, in 
which frequency, areas to build the network. Until now , this 
amateur digital radio network already have 53 countries, and more 
than 50000 users all over the world, and I just come back from 
Philippine, I also meet the Philippine government and NTC, and 
government of the Philippine also building up the first digital 
repeater and register in the global amateur radio association. So I 
th     h      , I’m   t  h  ,   t I   v   h       v  y m ch, I th    
Thailand also need to join the global standard and have the chance 
to communicate and have the relationship with the global amateur 
          st y, I th   .    st,  t’s   t    y f     s   ss m   h   ,   t 
also for helping the government some situations, hurricane or 
wh t v  .  h s’s v  y v  y  m   t  t. S , h    m y    ft   h v  
enough time, we can bring some documents for NTC for references, 
for the different countries standards. I think every countries have 
their history reasons, why it locate this frequency, this band of 
frequency accessible. For factory, we can respect the local 

Paul. Subdirector of Hypera Asia  
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
government arrangement of frequency and produce the product 
suitable for the certain countries. But what I think is the digital 
choice is there already, and really have the open standards DMR 
DPMR TDMA FDMA CDMA. There are open standard already, you just 
follow the frequency, use the right frequency to that, and also one 
of the thing, The group, so, more and more countries, in the disaster 
situation they can help people, There just my comments, Thank 
you. 
1. วัตถุประสงค์ของกิจการวิทยสุมัครเล่นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง โดยการ
ใช้คลื่นความถี่วิทยุให้เป็นประโยชน์ซึ่งการใช้งานย่านความถี่ในแต่ละย่านจะใช้
ก าลังส่งท่ีเหมาะสมมากน้อย ไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปการก าหนด
ก าลังของเครื่องวิทยุสมัครเล่นเป็นการก าหนดก าลังสูงสดุที่สามารถใช้งานได้ซึ่ง
ไม่ได้หมายความว่าก าหนดไว้ 100 W      1000 W                       เพื่อ    
                     100 W หรือ 1000 W ทันที่ทุกครั้ง แต่นักวิทยุสมัครเล่นจะ
เลือกใช้ก าลังส่งท่ีเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมที่ด ี
2. พนักงานวิทยุสมัครเล่นจะผ่านการทดสอบและได้รบัการรบัรองจากส านักงานฯ 
แล้วตามประเภทของนักวิทยุสมัครเล่น ขั้นต้น ข้ันกลาง หรือข้ันสูง ซึ่งจะมีองค์
ความรู้ที่แตกต่างกันไปซึ่งส านักงานฯ ก็ยอมรับว่าบุคคลเหล่านีม้ีความรู้เพียง
พอที่จะมีสิทธิใช้งานวิทยุสมัครเลน่ตามความสามารถ 
3. การก าหนดก าลังส่งของวิทยุสมคัรเล่นเป็นแบบ Maximum Power Limit 
วิทยุสมัครเล่นเป็นการสื่อสารแบบ   y    –   y  ff                         
                           เปิดสวติช ์                           Maximum 
Power ที่ได้รับซึ่งหากมีการรบกวนก็จะรบกวนอยู่ตลอดเวลา แต่กิจการวิทยุ
สมัครเล่นจะเป็นการใช้งานแบบผลัดกันรับผลดักันส่ง และไม่ได้มีการใช้งาน
ตลอดเวลาดังนั้นการรบกวนท่ีเกดิขึ้นจะไมเ่ข้าเกณฑ์การรบกวนอย่างรุนแรงตาม
ความหมายของ I                

นายพรชัย เสมแจ้ง/สมาคมวิทยสุมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
4. ในร่างประกาศว่าด้วยกจิการวทิยุสมัครเล่นของ กสทช. ก็ไดม้ีการเขียนระบุอยู่
แล้วว่าในบางย่านความถี่เป็นกิจการหลักบางยา่นความถี่เป็นกิจการรอง ซึ่งก็ได้มี
การให้ความรู้กันอยูแ่ล้วในกลุม่นักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งหากมีการรบกวนก็จะแก้ไข
ปรับปรุงซึ่งมีระบุชัดเจนอยู่แล้วในประกาศ ดังนั้นประเด็นเหล่านี้ก็น่าจะไม่เป็นที่
กังวล 
5. ปัจจุบันกิจการวิทยุสมัครเล่นไม่ไดร้ับอนุญาตให้ใช้งานในย่านความถี่ที่เป็น
กิจการรอง ความถี่ในกิจการวิทยสุมัครเล่นท่ีก าหนดให้เป็นกิจการรองส่วนใหญ่จะ
เกินความถี่ 430                                                                
               และความถี่ท่ีก าหนดให้กิจการวิทยสุมัครเล่นเป็นกิจการรอง
ส านักงานฯ ก็มีความกังวลว่ากิจการวิทยุสมคัรเล่นจะไปรบกวนกิจการหลักใน
ความถี่นั้นๆ จึงไดจ้ัดสรรความถี่เหล่านั้นให้กับพนักงานวิทยุสมัครเล่นข้ันกลาง 
และขั้นสูง เพราะถือว่าผ่านการทดสอบและมีความรู้ความเข้าใจตามที่ได้กล่าวมา
ในข้างต้นแล้ว การใช้งานจึงไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกับกิจการหลัก 
6. กิจการวิทยุสมัครเล่นเริม่มีการใช้งานเมื่อปี 2530 จนถึงปัจจุบันเกือบ 30 ปี
แล้ว มีพนักงานวิทยุสมัครเล่นข้ันต้นประมาณ 110,000 คน พนักงานวิทยุ
สมัครเล่นข้ันกลางไมเ่กิน 700 คนและมีพนักงานวิทยุสมัครเล่นข้ันสงูที่สอบผ่าน 
155 คน :ซึ่งหมายความว่าพนักงานวิทยุสมัครเล่นท่ีจะมีโอกาสได้ใช้งานในย่าน
ความถี่กิจการรองมีไม่ถึง 1,000 คน ดังนั้นกลุ่มคนท่ีจะใช้ความถี่เหลา่นี้มีน้อยมาก 
มีจ านวนจ ากัดและสามารถระบตุวัตนไดส้ามารถก าหนดมาตรฐานในการป้องกัน
ได้ ยกตัวอย่างการใช้งานในย่านความถี่ 50 – 54                        
                                                                            
                                              Vertical ส่วนนักวิทยุ
สมัครเล่นให้ใช้สายอากาศแบบ Horizontal ซึ่งจะลดโอกาสการรบกวนได้และ
ก าลังส่งให้ใช้งานท่ี 20 W                                                     
750 W                                                                      
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
กิจการวิทยุสมัครเล่นถูกก าหนดชดัเจนว่าไม่เกี่ยวกับหน่วยงานความมั่นคง ในสมัย
เริ่มแรกที่มีการใช้งานผู้ใช้งานแม้จะสอบผ่านแล้วแตจ่ะต้องมีการตรวจสอบประวตัิ
ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และการใช้งานในปัจจุบันคณะอนุกรรมการพัฒนา
กิจการวิทยุสมัครเล่นฯ กไ็ด้พยายามก าหนดโครงสร้างของวิทยุสมัครเล่นใหม้ีการ
ก ากับดูแลมากข้ึนในปัจจุบันทุกจังหวัดจะมสีมาคมวิทยุสมัครเล่นเปน็ศูนย์ควบคุม
ข่าย ซึ่งกฎระเบียบได้ก าหนดให้นกัวิทยุสมัครเล่นจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 
ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน พื้นทีท่ี่มีการใช้งานจริงๆ มปีระมาณ 40,000 คนและมีหลาย
คนท่ีเปลี่ยนไปใช้งานสมาร์ทโฟนมากข้ึน กิจการวิทยุสมัครเล่นจะมองได้เป็น 2 
ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาการ การศึกษาทดลอง
ทดสอบ อีกส่วนจะเป็นการให้ความช่วยเหลือสังคมในช่วงการเกิดภยัพิบัติ หรือ
เหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นคนท่ีมีจิตอาสาอยากช่วยเหลือสังคมและอยู่ใน
กฎเกณฑ์ที่ก าหนด แต่อาจจะมีบ้างที่บางท่านที่มีการใช้งานนอกเหนือกฎเกณฑจ์น
ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการอื่น แต่ยืนยันว่านักวิทยุสมัครเล่นพยายามจะอยู่ใน
กฎเกณฑ์และทุกคนทีเ่ข้ามาล้วนแต่มีจิตอาสาที่อยากจะช่วยเหลือสังคม ซึ่งวิทยุ
สมัครเล่นถือเป็นสื่อทางเลือกเมื่อเกิดเหตุการณภ์ัยพิบัตหิากระบบการสื่อสารอื่น
ใช้งานไม่ได้ ดังนั้นจึงขอเรยีนที่ประชุมว่าพนักงานวิทยุสมัครเล่นจะอยู่ในกรอบ 
กฎเกณฑ์ตามที่ กสทช. ก าหนด และศูนย์ควบคุมข่ายจะพยามยามก ากับดูแล 
ส าหรับการก าหนดกฎเกณฑ์ตา่งๆ หากสอดคล้องตามสากลได้จะเปน็เรื่องที่ดี 

นายมนัส ทรงแสง /สมาคมวิทยสุมัครเล่นแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 
 

ระยะเวลาในการบังคับใช้ (ร่าง) ประกาศฉบับนี้จะมผีลบังคับใช้เมื่อใด เนื่องจาก
จ าเป็นจะต้องวางแผนในการสั่งสนิค้าล่วงหน้า 

นายศราวุฒิ พิทักษ์สินากร/บริษัท สยาม 
อินเตอร์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด และนายนพ
อานันท์ จิรา/บริษัท ยี.ซมีอน เรดโิอ จ ากัด 
(วันท่ี 8 ธันวาคม 2559) 

สามารถผลิตเครื่องที่มี Multi Band ตามที่ (ร่าง) ประกาศฉบับนี้ก าหนดไดห้รือไม่  

ข้อเสนอแนะ ประเด็นเรื่องความชัดเจนในการก าหนดการใช้งานความถี่  
เนื่องจากตารางแสดงแถบความถีข่องเครื่องวิทยุคมนาคม ที่สามารถใช้งานได้ ของ 
(ร่าง) ประกาศท่ีก าลังจดัท านี ้เมื่อพิจารณาแล้วอาจท าให้เกดิความไม่ชัดเจนใน
ประเด็นส าคญัที่ว่า  

เรืออากาศโท อมรวรรณ มิ่งคาเลศิ ต าแหน่ง 
น.สื่อสารโทรคมนาคม ผสทค.กสอ.สนผ.ทสส.
ทอ./  
 กรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
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ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อสอบถาม ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 
*แถบความถี่ 27.000 – 30.000 MHz และ 144.000 – 147.000 MHz ที่
สามารถใช้งานได ้ 
หมายถึง ผู้ผลิต สามารถผลิตเครื่องฯ รับ-ส่ง ในแถบความถี่นี้ในการจ าหน่าย ?  
หรือ  
ผู้ใชังาน สามารถใช้งานเครื่องฯ ในแถบความถี่นี้ในการ รับ-ส่ง ได ้?  
จากข้อมูลข้างต้นจึงใคร่ขอให้ทางคณะผู้จัดท าร่างประกาศฯ ก าหนดเง่ือนไขและ
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความถี่ก าหนดให้เกิดความชัดเจน ในทั้งส่วนผู้ผลิต และ
ส่วนผู้ใช้งาน เพื่อลดความสับสนและข้อขัดแย้งท่ีอาจเกดิขึ้นจากการตีความหมาย
ที่คลาดเคลื่อนจากเจตนารมณ ์ของร่างฯ ประกาศ  
**หมายเหต*ุ* ขอเสนอแนวทางการก าหนดแถบความถี่ฯ ในภาคผนวก (แถบ
ความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคม) ของประกาศ กทช. มท.1018 -2550 ให้เป็น
ต้นแบบในการก าหนดหลักเกณฑ ์ในการจัดท าร่างประกาศฯ ต่อไป  

ทหารอากาศ 
(ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส ์
Standard@nbtc.go.th วันท่ี 13 ธันวาคม 
2559 ) 

 


